

ข่าวผู้ถือหุ้น

ฉบับสื่อมวลชนประจำวัน
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2449 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ราคา 5 บาท

ครบปี

รับลงประกาศ
และโฆษณาทุกชนิด

สนใจลงประกาศติดต่อ โทร. (02) 555-0923

E-mail : contact@thaicorporatenews.com | www.ThaiCorporateNews.com



ส.อ.ท. พบผู้ช่วยเลขาอีอีซี ชงข้อเสนอพัฒนา NSW

นายเวทิต โชควัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการงานอาเซียนและโลจิสติกส์ พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (นายอุตร คงคาเขตร) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (นายธงชัย วณิชวิกรม) อนุกรรมการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (นางสุนีย์ วรวิฑูมางกูร) และผู้อำนวยการใหญ่ สภาอุตสาหกรรมฯ (นายจำรัส สว่างสมุทร) เข้าพบและหารือกับผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้านยุทธศาสตร์การลงทุน (นางมุกด์ สิบญูเรือง) พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมสำนักงาน EEC อาคาร CAT Tower ชั้น 25

แม้ประเทศไทยจะมีพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) เพื่อเชื่อมต่อกับ ASEAN Single Window (ASW) แล้ว แต่ยังคงพบประเด็นข้อติดขัดในทางปฏิบัติ โดยผู้นำเข้าส่งออกยังต้องเดินเอกสารกับหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตต่างๆ อยู่ และระยะเวลาในการขอใบอนุญาตใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากติดเรื่องข้อกฎหมาย

ของแต่ละหน่วยงาน ส.อ.ท. จึงได้มีข้อเสนอประเด็นต่อการพัฒนา และปรับปรุงระบบ NSW ในประเด็นดังนี้ :

- 1) ให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการ สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน โดยอาจมีการใช้ระบบ Portal กลางเข้ามาช่วย เพื่อการพัฒนา ระบบ NSW ให้เป็น Single submission
 - 2) พิจารณายกร่างกฎหมายกลาง ในการกำหนดขั้นตอน การปฏิบัติงาน และเพื่อกำกับระยะเวลาในการออกใบอนุญาตต่างๆ
 - 3) ผ่อนผันการปรับจากกรมศุลกากร หากตรวจพบว่าพิกัดศุลกากรนั้นยังไม่มี การเชื่อมข้อมูลเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตในระบบ NSW
- พร้อมกันนี้ ส.อ.ท. ได้ให้ข้อมูลความคืบหน้าของโครงการ National Digital Trade Platform (NDTP) ซึ่งเป็น Platform ที่ดำเนินการโดยเอกชน ซึ่งจะนำมาเชื่อมโยงกับระบบ NSW ของภาครัฐต่อไปด้วย

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวผู้ถือหุ้น
โทร. (02) 555-0923-25

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อลงประกาศ
- ดาวน์โหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา
02-555-0700 กด 1
Download หลักสูตรอบรมได้ที่
www.dst.co.th

บริการออกแบบ
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0921

นฤมล เดินหน้าพัฒนาสถานประกอบการ ด้านความปลอดภัย

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (สสปท.) ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมต่อการลงทุนด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ จำนวน 30 แห่ง จากผลการศึกษาพบว่า สถานประกอบการมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 51,795.53 บาท หรือคิดเป็น 3,341.65 บาท/แห่ง นอกจากนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าเพิ่มทางสังคม พบว่า สถานประกอบการสามารถลดจำนวนการประสบอันตรายได้จาก 302 ราย เหลือ 294 ราย นั้นหมายความว่า การลงทุนด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการมีความคุ้มค่า รวมถึงก่อให้เกิดผลกำไร และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสามารถลดอัตราการประสบอันตรายลงได้

รมช.แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงได้จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมทั้งคู่มือและแนวทางในการจัดทำมาตรฐานดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบการที่ต้องการเริ่มสร้างระบบด้านความปลอดภัยฯ เบื้องต้นด้วยตนเอง สถาบันฯ จึงจัดทำโครงการพัฒนาสถานประกอบการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้

สถานประกอบการมีการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งนี้ ยังสามารถพัฒนาการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ภายในองค์กรอย่างยั่งยืน และสามารถต่อยอดหรือยกระดับสู่มาตรฐานสากลได้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

สำหรับคุณสมบัติของสถานประกอบการในการเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นสถานประกอบการแห่งใหม่ทุกขนาด และทุกประเภท ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ต้องมีบุคลากรรับผิดชอบการดำเนินการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในส่วนของประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับ ประกอบด้วย ประการที่เกี่วข้องที่รับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน การเพิ่มโอกาสในการพัฒนาผลิตภาพแรงงานและเสริมศักยภาพแรงงาน รวมถึงสามารถเพิ่มการต่อยอดทางธุรกิจและโอกาสในการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น เนื่องจากการดำเนินงานด้านความปลอดภัยที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน

สถานประกอบการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.tosh.or.th และส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล patchaporn.s@tosh.or.th หรือ pimrumpa.r@tosh.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2448-9111 ตั้งแต่วันที่ - วันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ



In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhammitl.co.th Website : www.dsl.co.th

